

Số: /BC-HĐND

*Bình Dương, ngày tháng 7 năm 2021*

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả giám sát của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh quý II và phương hướng, nhiệm vụ quý III năm 2021**

## **I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT QUÝ II NĂM 2021**

### **1. Giám sát của Thường trực HĐND tỉnh**

Trên cơ sở chương trình giám sát của HĐND và Thường trực HĐND tỉnh năm 2021, trong quý II, Thường trực HĐND tỉnh đã tiến hành các hoạt động giám sát như sau:

#### **a) Giám sát chuyên đề:**

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh tổ chức giám sát về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh (đợt 2). Theo đó, Đoàn chia thành 03 Tổ công tác tiến hành làm việc trực tiếp đối với Ủy ban bầu cử các địa phương (trừ thị xã Bến Cát). Qua giám sát cho thấy, về cơ bản công tác triển khai các nhiệm vụ, hoạt động chuẩn bị bầu cử đại biểu HĐND các cấp được UBBC cấp huyện thực hiện tốt, đảm bảo tiến độ, kế hoạch đề ra như: Việc thực hiện qui trình giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp; Hội nghị hiệp thương lần thứ 2, Hội nghị hiệp thương lần thứ 3; Việc ấn định, công bố các đơn vị bầu cử, số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử; Việc thành lập và triển khai thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức phụ trách bầu cử; Công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác bầu cử; Công tác tuyên truyền bầu cử...

Song song đó, Thường trực HĐND tỉnh lưu ý Ủy ban bầu cử các địa phương một số nội dung sau: đề nghị UBBC các cấp tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác bầu cử đảm bảo thực hiện đầy đủ, đúng thời gian và đúng quy định pháp luật; rà soát danh sách thành viên của Ban bầu cử, Tổ bầu cử; thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền về bầu cử; triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử; tiếp tục rà soát, nắm chắc sự biến động danh sách cử tri; triển khai thực hiện tốt các phương án đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong suốt quá trình bầu cử và các phương án phòng chống dịch theo kế hoạch đã đề ra. Đặc biệt quan tâm theo dõi chặt chẽ tình hình và chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên phạm vi địa bàn, nhất là tại các khu vực bỏ phiếu.

b) Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri:

Thường trực tổ chức giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh khóa IX. Qua giám sát cho thấy: Đối với 155 nội dung kiến nghị gửi đến kỳ họp 17, UBND tỉnh đã phân công các sở ngành, địa phương liên quan xem xét giải quyết 100%, trong đó: giải quyết xong 116/155 kiến nghị, đạt 74,83%, tỷ lệ này thấp hơn tỷ lệ giải quyết của kỳ họp thứ 15 (81,14%) nhưng vẫn là tích cực và đáng ghi nhận trong tình hình tỉnh vừa thực hiện các giải pháp phòng chống dịch Covid -19, vừa phát triển kinh tế - xã hội; còn 39/155 kiến nghị<sup>1</sup> (chiếm 25,17%) đang được các ngành, địa phương nghiên cứu, giải quyết theo kế hoạch, lộ trình cụ thể. Riêng đối với 84 nội dung kiến nghị còn tồn đọng, chưa được giải quyết từ đầu nhiệm kỳ đến trước kỳ họp 17, UBND tỉnh đã phân công các sở ngành, địa phương liên quan xem xét giải quyết xong 14/84 kiến nghị, đạt 16,67%; còn lại 70/84 kiến nghị<sup>2</sup> (chiếm 83,3%) sẽ tiếp tục giải quyết trong thời gian tới. Như vậy, trong nhiệm kỳ 2016-2021, Thường trực HĐND tỉnh đã chuyển đến UBND tỉnh gần 1.700 kiến nghị. Kết quả UBND tỉnh đã phân công các sở ngành, địa phương liên quan xem xét đã giải quyết xong 1.591 kiến nghị, đạt trên 93%. Để đạt được kết quả nêu trên là nhờ UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên, cụ thể để các cơ quan chức năng khắc phục những mặt còn hạn chế, nâng cao ý thức trách nhiệm và hiệu quả trong công tác giải quyết kiến nghị cử tri.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thường trực HĐND tỉnh cũng thống nhất với đánh giá của UBND tỉnh và các Ban của HĐND tỉnh về những tồn tại, hạn chế trong việc giải quyết kiến nghị của cử tri; đồng thời, lưu ý một số tồn tại, hạn chế cần quan tâm và kiến nghị UBND tỉnh 06 nhóm vấn đề, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 03 nhóm vấn đề, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh 03 nhóm vấn đề nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết kiến nghị của cử tri, đáp ứng sự mong đợi của cử tri và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

c) Giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân:

Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức giám sát (qua hình thức xem xét báo cáo) về việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân do HĐND, đại biểu HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đại biểu Quốc hội ở địa phương chuyển đến. Qua giám sát cho thấy, đối với đơn do Hội đồng nhân dân tỉnh chuyển các cơ quan có thẩm quyền là 38 đơn. Các cơ quan đã giải quyết xong 28 đơn; còn lại 06 đơn đang tiếp tục giải quyết và 04 đơn chưa phản hồi về kết quả giải quyết. Về tồn tại, hạn chế,

<sup>1</sup> Cụ thể: Sở giao thông vận tải: 27 kiến nghị; Sở Xây dựng: 05 kiến nghị; Sở Tài nguyên và Môi trường: 04 kiến nghị; Sở Công thương: 01 kiến nghị; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 01 kiến nghị; Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh: 01 kiến nghị.

<sup>2</sup> Cụ thể: Sở Giao thông vận tải: 47 kiến nghị; Sở Xây dựng: 07 kiến nghị; Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: 07 kiến nghị; Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh: 04 kiến nghị; Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch: 04 kiến nghị; Sở Tài nguyên và Môi trường: 01 kiến nghị.

vẫn còn 01 đơn tồn từ kỳ giám sát trước đây chưa được giải quyết xong<sup>3</sup>; số lượng đơn thư tồn đọng, đang giải quyết hoặc không có phản hồi về kết quả giải quyết trong giai đoạn này còn khá nhiều: 10/38 đơn (tỷ lệ 26,3%); việc gửi báo cáo kết quả giải quyết đơn, thư của một số cơ quan, đơn vị về HĐND tỉnh vẫn còn chưa đảm bảo thời gian quy định<sup>4</sup>. Qua kết quả giám sát, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất với Đoàn Đại biểu Quốc hội kiến nghị UBND tỉnh 05 nhóm vấn đề liên quan nhằm thực hiện tốt việc giải quyết đơn của công dân trong thời gian tới.

## **2. Giám sát của các Ban HĐND tỉnh**

Song song với việc tham mưu Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát chuyên đề về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh (đợt 2), các Ban của HĐND tỉnh phối hợp tổ chức đợt giám sát thực tế kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 17 - Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa IX tại địa bàn huyện Bầu Bàng và thị xã Bến Cát<sup>5</sup>. Qua kết quả làm việc trực tiếp đối với các địa phương và báo cáo của UBND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh xây dựng báo cáo thẩm tra kết quả giải quyết kiến nghị cử tri phục vụ cho phiên họp giám sát của Thường trực HĐND tỉnh.

## **II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ QUÝ III NĂM 2021**

Trong quý III/2021, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2022; đồng thời, tiếp tục triển khai các hoạt động giám sát theo chương trình, kế hoạch đề ra, cụ thể:

1. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh rà soát, theo dõi kết quả thực hiện cam kết của lãnh đạo các sở, ngành về nội dung trả lời chất vấn của đại biểu tại kỳ họp thứ 17 – HĐND tỉnh khóa IX (thường lệ cuối năm 2020).

2. Các Ban của HĐND tỉnh giám sát UBND tỉnh trong việc triển khai Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ hai – HĐND tỉnh khóa X và Nghị quyết của HĐND các huyện, thị xã, thành phố ban hành tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2021.

3. Các Ban của HĐND tỉnh tổ chức hoạt động giám sát chuyên đề:

a) Ban Kinh tế - Ngân sách: Giám sát về công tác quản lý, vận hành và hiệu quả hoạt động của hệ thống quan trắc nước thải tự động.

b) Ban Pháp chế: Tái giám sát tình hình, kết quả hoạt động của các lực lượng trị an ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

<sup>3</sup> Đơn của ông Nguyễn Văn Mùm kiến nghị sớm cấp GCN quyền sử dụng đất đối với thửa đất 321, tờ bản đồ số 7, xã Thạnh Hội, thị xã Tân Uyên (hiện UBND thị xã Tân Uyên đang xem xét giải quyết).

<sup>4</sup> Cụ thể: Có 05/14 đơn vị gửi báo cáo đúng hạn; 06/14 đơn vị gửi trễ hạn; có đơn vị được nhắc nhở nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa gửi báo cáo (*Công an Thị xã Tân Uyên; UBND huyện Phú Giáo và UBND thị xã Bến Cát*).

<sup>5</sup> Theo Kế hoạch là tổ chức giám sát 05 địa phương, tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên không tổ chức giám sát thực tế tại thị xã Tân Uyên, thành phố Thuận An và Thủ Dầu Một.

c) Ban Văn hóa - Xã hội: Giám sát tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND7 ngày 07/4/2009 của HĐND tỉnh về điều chỉnh quy hoạch phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao tỉnh Bình Dương giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020.

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh quý II và phương hướng, nhiệm vụ quý III năm 2021./.

***Nơi nhận:***

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;
- Lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo VP;
- Các phòng; App, web.
- Lưu: VT, Th.Trg.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND  
TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Bùi Văn Ra**